

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Đông Xuyên (Tiền Hải) đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là đã về đích nông thôn mới cuối năm 2016.

Là thôn lớn nhất với diện tích và dân số bằng 50% diện tích dân số toàn xã, vì vậy, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền thôn Kênh Xuyên gặp không ít khó khăn. Ông Trần Xuân Đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kênh Xuyên cho biết: Mặc dù khối lượng công việc lớn song mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ có 83 đảng viên, ngoài 15 đồng chí được miễn, hoãn thì mỗi đảng viên đều được giao phụ trách các hộ gia đình. Làm đường ở khu dân cư nào thì đồng chí đảng viên phụ trách khu dân cư đó cùng họp với dân, thống nhất các khoản đóng góp, thành lập các ban kiến thiết, thi công, thường xuyên có mặt chỉ đạo, đôn đốc trong suốt quá trình thi công. Nhiều đảng viên đã tự nguyện hiến đất, hiến công, hiến của làm đường, tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy phong trào. Đến cuối năm 2016, toàn thôn đã hoàn thành gần 12km đường giao thông trong thôn; 2,6km đường giao thông nội đồng; xây mới nhà văn hóa thôn. Ngoài tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền thôn còn lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển kinh tế, trở thành thôn đi đầu trong sản xuất hàng hóa, bao tiêu sản phẩm, đồng thời phát triển các ngành nghề khác như chế biến lương thực thực phẩm, may mặc...

Theo ông Đặng Quang Việt, Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuyên: Thực hiện nghị quyết đại hội

ĐÔNG XUYỀN Khi nghị quyết đi vào cuộc sống



Trường Mầm non Đông Xuyên được xây dựng khang trang với đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học.

đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền từ xã tới thôn đều tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết sát với thực tiễn, có phân công trách nhiệm cụ thể và chỉ rõ các biện pháp thực hiện, đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội tích cực, tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức đề ra. Năm 2016, tổng giá

trị sản xuất của xã đạt 213,5 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2015. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tiếp tục

được duy trì, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của địa phương trong năm qua phát triển khá mạnh. Các cấp ủy đảng, chính

quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hộ, các tổ chức mở rộng ngành nghề thủ công, du nhập thêm nghề mới, tăng thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân của người dân trong xã hiện đạt trên 33 triệu đồng/người/năm. Cũng trong năm 2016, các bậc học trong xã tiếp tục phát huy và tổ chức thực hiện tốt công tác huy động số lượng, đặc biệt là nâng cao chất lượng giảng dạy. Cả ba trường đều giữ vững trường chuẩn quốc gia (giai đoạn I có 1 trường, giai đoạn II có 2 trường). Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được bảo đảm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Trong năm có trên 87% số hộ trong xã đạt chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,03%. Đặc biệt, trong điều kiện nguồn thu ngân sách còn nhiều khó khăn, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện nhiều công trình phúc lợi công cộng như: xây mới 2 hội trường thôn; sân thể thao khu trung tâm; lò đốt rác; nhà hiệu bộ trường THCS; tu bổ nâng cấp chợ, đường, cống dậu vào nghĩa trang... Từ đó cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng của xã cùng với các tiêu chí đã đạt được để về đích nông thôn mới cuối năm 2016.

Thời gian tới, bám sát nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Đông Xuyên sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các hạng mục công trình xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

ĐẠO QUYÊN

HƯNG HÀ Tháo dỡ hơn 2.300 mái che, mái vẩy

Đến hết tháng 3, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Hà đã phát quang hơn 341km đường giao thông; vận động nhân dân tự thu dỡ và tổ chức lực lượng tháo dỡ hơn 2.300 mái che, mái vẩy; xử lý 223 nhà, lều quán xây dựng trái phép; thu giữ 1.451 biển quảng cáo; phá 711 bậc hè, cột bê tông; tổ chức cho 7.709 hộ ở mặt đường ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.



Tháo dỡ mái che, mái vẩy tại xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Hiện nay, Hưng Hà đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục làm tốt việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.

NGỌC MAI

Quản lý điều trị tại cộng đồng 7.380 bệnh nhân tâm thần xã hội



Bệnh nhân tâm thần nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân từ thiện.

Theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, trong quý I/2017, công tác khám phát hiện, quản lý, khám chữa bệnh cho người bệnh tâm thần xã hội tại cộng đồng tiếp tục được quan tâm, duy trì nghiêm túc tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Riêng 3 tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình đã tiếp nhận thêm 74 bệnh nhân tâm thần xã hội mới, nâng số người bệnh tâm thần xã hội trong toàn tỉnh đang được quản lý, điều trị tại cộng đồng là 7.380 bệnh nhân.

HÀ DUNG

76% hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi



Gia đình ông Vương Văn Nhân ở thôn Quang Trung, xã Đông Xuân (Đông Hưng) thu lãi từ 100 - 350 triệu đồng/năm.

Hội Nông dân xã Đông Xuân (Đông Hưng) hiện có 1.228 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 18 lớp hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 2.400 hội viên tham gia; đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 84 hộ nông dân vay vốn ưu đãi với tổng số dư nợ tính đến nay hơn 2,680 tỷ đồng. Năm 2016, tỷ lệ hội viên đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 76,4%; qua bình xét có 76% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 85% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

THANH HÀ

8 năm liền là khu dân cư văn hóa tiêu biểu

Từ năm 2009 đến năm 2016, thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa (Vũ Thu) liên tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Đó là kết quả của việc cán bộ và nhân dân trong thôn đồng tình thực hiện các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Cán bộ và nhân dân trong thôn luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Đỗ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn cho biết: Thôn Đại Đồng có 575 hộ với gần 1.800 nhân khẩu. So với trước đây, đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt. Trong thôn không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8% theo chuẩn đa chiều; hầu hết các hộ xây dựng nhà kiên cố; 100% số hộ mua sắm được các phương tiện nghe nhìn, đi lại phục vụ đời sống. Nhân dân đóng góp gần 550 triệu đồng củng cố đường làng ngõ xóm theo tiêu chí nông thôn mới và gần 120 triệu đồng tu bổ đi tích đình làng. Có được kết quả đó là nhờ Ban công tác Mặt trận thôn và các đoàn thể đã thường xuyên vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, nâng cao giá trị thu nhập, cải thiện cuộc sống; tín chấp cho các hộ vay vốn ưu đãi trên 10 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hộ đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chuyển đổi vùng trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình trang trại tổng hợp. Điển hình như gia đình ông Vũ Khắc Bằng tích tụ và chuyển đổi hơn 2ha đất bãi

sang chăn nuôi và trồng cây ăn quả, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

Song song với đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân dân trong thôn còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Thôn duy trì hoạt động của câu lạc bộ

văn nghệ gồm 10 thành viên, thường xuyên luyện tập các tiết mục hát, múa chèo, dân ca, tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân dịp lễ, tết, ngày hội. Các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi, thể dục thể thao của thanh thiếu niên thu hút mọi người tham gia rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Tựu vào trình độ của từng người, nâng cao đời sống văn hóa trong việc cưới, việc tang đi vào nề nếp, các đám hiếu,



Người dân thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa (Vũ Thu) tham gia vệ sinh môi trường.

THANH HUYỀN

Phạm Hữu Khương và những người khuyết tật

Không chỉ tạo việc làm cho gần 100 người dân trong xã và các địa phương lân cận, Doanh nghiệp may tu nhân người tàn tật Phạm Xuân Thủy dành có thể đi làm để kiếm thêm thu nhập. Khương tâm sự: Do bố tôi là người khuyết tật nên tôi rất trân trọng làm thế nào để giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh như bố tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mà không phải nương nhờ vào ai cả. Được cùng bố tham gia Câu lạc bộ người khuyết tật huyện Đông Hưng, lại được tham quan nhiều mô hình phát triển kinh tế có sự đóng góp của người khuyết tật nên tôi nhận ra rằng nghề may rất phù hợp với người khuyết tật. Chính

vì thế, năm 2004, tôi quyết định mở cơ sở may tu nhân người tàn tật Phạm Xuân Thủy dành riêng cho người khuyết tật. Thời gian đầu, anh chỉ đầu tư mua 7 máy may tạo việc làm cho 7 lao động là người khuyết tật địa phương. Đến năm 2005, anh tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư mua thêm 13 máy may, đồng thời nâng cấp cơ sở thành doanh nghiệp. Đến nay, Doanh nghiệp không ngừng phát triển với hơn 100 máy may và các loại máy chuyên dùng cho ngành may, tạo việc làm cho 120 lao động trong đó 27 lao động là người khuyết tật với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/

người/tháng. Sản phẩm của Doanh nghiệp chủ yếu là áo sơ mi, quần áo xuất khẩu, quần áo đồng phục học sinh và quần áo thể thao.

Đến với doanh nghiệp của anh Khương, bất kể người lao động dù còn trẻ hay đã có tuổi, dù lành lặn hay tật nguyền đều cảm thấy mình không hề vô ích. Tùy vào trình độ của từng người khuyết tật mà anh bố trí công việc phù hợp, thấp thì nhặt chỉ, làm khay, phụ chuyển may; tay nghề cao hơn thì làm theo chuyên may, ăn lương theo sản phẩm. Chị Phạm Thị Hương (thôn Đông, xã Đông Phương) tâm sự: Do không may mắt

nên từ khi sinh ra đôi bàn tay và bàn chân tôi không được lành lặn như bình thường. Được biết Doanh nghiệp có tuyển lao động là người khuyết tật nên tôi đã xin vào làm. Nhờ có Doanh nghiệp mà hơn 10 năm nay tôi luôn có thu nhập đều đặn để nuôi con, cuộc sống gia đình cũng khá khá hơn.

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, anh Khương còn là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình tham gia mọi phong trào ở địa phương, được các cấp bộ đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

MINH HƯƠNG



Anh Khương hướng dẫn kỹ thuật may cho công nhân.